



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๘
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูทีได้



รายงาน

ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเน้นย้ำหลักการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาโดยตลอด กระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 จึงมีการนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้มีการกำหนดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาและบริหารประเทศอย่างชัดเจน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เห็นคุณค่าและความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาอื่นที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน รวมทั้งเพื่อภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมเป็นรูปธรรมมากขึ้น มศว จึงขยายผลของหลักคิดดังกล่าว ไปสู่การสร้างกระบวนการความร่วมมือแบบภาคีเครือข่ายหรือเบญจภาคี

ประกอบด้วย ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาคราชการและ ความมั่นคง ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคม และสื่อ ภาคีภาคประชาชน ผนึกพลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู)



นฤพนธ์ สีเสด

ความร่วมมือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้วขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือประการหนึ่ง คือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว

อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย บอกว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านใหม่ศรีจำปา

‘โพธิวิชชาลัย’ ชวนเที่ยวเชิงนิเวศ ลอดอูโมงค์ต้นไม้



อำนาจ เย็นสบาย



เชษฐ เล็กริงส์

ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนพื้นที่ 81 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับคลองพระปรัง เป็นคลองน้ำธรรมชาติที่ สองฝั่งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ พันธุ์พืชนานาชนิด และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด

ระยะทาง 5 กิโลเมตร และยังทอดยาวไปถึงอ่างเก็บน้ำพระปรัง ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร อีกด้วย

“โพธิวิชชาลัย นอกจาก

เป็นสถานศึกษาด้านวิชาการแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หลากหลายรูปแบบ คลองพระปรังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เรียนรู้ด้านระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกแห่งของจังหวัดสระแก้ว และเพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีที่ดินติดกับคลองพระปรังตลอดแนว ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้

ทุกชนิด ตั้งแต่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จนถึงอ่างเก็บน้ำพระปรัง ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ทำให้สองฝั่งคลองพระปรังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชนิด และปลาน้ำจืดอีกหลากหลายชนิด”

ด้าน เชษฐ เล็กริงส์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว เสริมว่า ต่อมาทางวิทยาลัยได้มี



แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ลอดอุโมงค์ต้นไม้ที่ขึ้นเรียงรายสองฝั่งคลองพระปรัง ที่คดเคี้ยวตลอดระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตร ชมนกนานาชนิด ทั้งนกปรอด นกแซงแซว นกกระจาบ นกกระจู๊ด นกกาเหว่า นกกา นกกระยางขาว นกโพระดก นกกินปลา นกเงือก นกกาน้ำ นกตะกรุม นอกจากนี้ยังมีงูหลากหลายชนิด กิ้งก่ายักษ์ หรือตะกวด ตะกวด บางวันจะพบลิงจากอุทยานแห่งชาติปางสีดาออกมาหากิน ส่วนกลางคืนจะพบหิ่งห้อยบินออกหากิน เห็นแสงระยิบระยับในความมืดสวยงามมาก

“เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ นฤพนธ์ สีเสตนักวิชาการ มศว ได้พานิสิตปี 1-3 ซึ่งมีจิตอาสาทุกคณะจาก มศว กว่า 200 คน มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้เข้าฐานแหล่งเรียนรู้มากกว่า 8 ฐาน จากนั้นพานิสิตชมธรรมชาติ 2 ฝั่งคลองพระปรัง โดยใช้เรือพายไปตามลำคลอง สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สร้างความประทับใจให้กับบรรดานิสิตเป็นอย่างมาก”

“เชษฐ” บอกด้วยว่าที่โพธิวิชชาลัยมีเรือพาย มี

เสื้อชูชีพไว้บริการนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง และยังมีเจ้าหน้าที่สอนวิธีการพายเรือก่อน มีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา การท่องเที่ยวชมธรรมชาติสองฝั่งคลองพระปรัง จะเน้นการใช้เรือ

พาย ไม่ส่งเสียงดังมาก เพื่อจะได้ไม่รบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลอง และสามารถสังเกตสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

“เชษฐ” ทิ้งท้ายว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ต้องการใช้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สองฝั่งคลองพระปรัง ลอดอุโมงค์ต้นไม้ ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว และสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ สามารถติดต่อทาง โทร.08-4869-0504 ทุกวัน

สวาท เกตุงาม

